
2. fundur stjórnar 

15.desember 2010 

Mætt eru: Haraldur Þórarinsson (HÞ), Maríanna Gunnarsdóttir(MG), Erla  G. Gylfadóttir (EGG), 

Gunnar Sturluson (GS), Oddur Hafsteinsson (OH), Sigurður Ævarsson (SÆ), Þorvarður Helgason (ÞH),  

Sigrún Þórðardóttir (SÞ) og  Andrea Þorvaldsdóttir (AÞ). 

OS ritar fundargerð. 

1. Fundargerð síðasta fundar hafði verið samþykkt og birt á heimasíðu LH. 

2. Starfsnefndir LH. 

Kynntar voru tillögur að starfsnefndum LH og voru þær samþykktar án breytinga.  Ákveðið 

var að skipa í Landsliðsnefnd og Öryggisnefnd í upphafi árs 2011. 

3. Önnur mál 

1.1. Sóttvarnarmál 

- HÞ hefur fundað með yfirdýralækni og fulltrúum MAST og unnið er að tryggja verklagsreglur 

varðandi heimkomu félaga Landssambands hestamannafélaga og annara hestamanna 

erlendis frá.  Átt er við þegar komið er með reiðfatnað og því tengdu til landsins.  Ákveðið var 

að bjóða FHB og FT að vera með okkur í þessu verkefni. 

1.2. Ákv. var að eiga fund með Jens Iversen formanni FEIF í janúarbyrjun. 

- Fasteignagjöld hesthúsa 

- Beðið er úrskurðar yfirskattanefndar varðandi ósk LH um urskurð í flokka A og C.   

1.3. Skattaívilnun 

- Skattaívilnun, GS / HÞ unnið er hart að því að hesthús falli undir vsk niðurfellingu, LH telur rök 

fjármálaráðuneytisins ekki  nægjanlega góðar til þess að taka ekki endurbætur hesthúsa inn í 

þennan flokk eins og önnur frístundarhús. 

1.4. Landsliðsnefnd 

- Fyrir hönd landsliðsnefndar mættu þeir Bjarnleifur og Sigurður Sæmundsson á fund stjórnar 

LH.  Kynntu þeir atriði til breytinga á för landsliðs á HM sem og þá vinnu landsliðsnefndar 

vegna undirbúnings fyrir næsta Heimsmeistaramóts 2011. 

             Fundi slitið. 


